

ยินดีต้อนรับ

Zimmer Biomet ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Zimmer Biomet (“ประกาศ”) ฉบับนี้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้เก็บรวบรวม ใช้งาน แชร และถ่ายโอน และประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของ Zimmer Biomet Holdings, Inc. (เรียกรวมกันว่า “Zimmer Biomet” “เรา” “ของเรา” “เรา”)

ขอบข่าย

ประกาศฉบับนี้อธิบายรายละเอียดของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zimmer Biomet อาจเก็บรวบรวมหรือประมวลผล วิธีที่เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีที่คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่อาจมีเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ประกาศฉบับนี้จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมหรือประมวลผลทางออนไลน์ (ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอื่น ๆ) เมื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณ แพทย์ของคุณ โรงพยาบาล การรักษาทางการแพทย์ หรือสถานที่สแกน หรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ” ซึ่งหมายถึงทั้งสถาบัน องค์กร หรือบริษัทของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และบุคคลที่ได้รับการว่าจ้าง หรือทำงานให้กับองค์กรดังกล่าว) หรือผู้ป่วยของคุณ และในสถานการณ์อื่น ๆ ที่คุณได้ติดต่อสื่อสารกับเรา รวมถึงทุกแห่งที่มีการโพสต์หรืออ้างอิงถึงประกาศฉบับนี้ (ในประกาศฉบับนี้ ผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ และระบบอื่น ๆ จะเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์และบริการ”) นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้จะนำไปใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมหรือมีการประมวลผล เมื่อคุณโต้ตอบกับเราด้วยตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์ หรือทางไปรษณีย์

Zimmer Biomet อาจมีประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวแบบเฉพาะที่ใช้กับสถานการณ์เฉพาะบางอย่าง เช่น ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในกรณีที่คุณได้รับประกาศหรือนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับอื่น และนโยบายหรือประกาศเหล่านั้นมีผลบังคับใช้ นโยบายหรือประกาศเหล่านั้นจะควบคุมการโต้ตอบของเรา与你 โดยไม่ใช้ประกาศฉบับนี้

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของใครก็ตามที่ไม่ใช่ของตัวเอง โปรดทราบว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด ก่อนที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ Zimmer Biomet (รวมถึงการขอรับความยินยอม หากจำเป็นและมีการกำหนดไว้)

โปรดตรวจทบทวนประกาศฉบับนี้อย่างละเอียด ตามขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา หรือโต้ตอบกับเรา แสดงว่าคุณยอมรับประกาศฉบับนี้

บริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของ Zimmer Biomet ที่คุณ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ หรือผู้ป่วยของคุณ ได้ตอบด้วย หรือผู้ที่เป็นเจ้าของและดำเนินการด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการคือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งเป็นที่รู้จักในเขตอำนาจศาลบางแห่งในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล) หากเกี่ยวข้อง สามารถดูรายชื่อของผู้ควบคุมข้อมูลและรายละเอียดการติดต่อได้ในภาคผนวก 1 ของประกาศฉบับนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคล หรือที่เราสามารถเชื่อมโยงกับบุคคลได้โดยตรง เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลด้านสุขภาพหรือการรักษา ตามความเหมาะสม ข้อมูลส่วนบุคคลในบางเขตอำนาจศาล อาจรวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคล โดยทางอ้อม เช่น หมายเลขเฉพาะที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพกำหนดให้ผู้ป่วย แม้ว่าจะไม่มีข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ก็ตาม โปรดทราบว่า สำหรับผู้ป่วย เรามักจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ตัวอย่างสถานการณ์บางส่วนที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงในกรณีที่คุณ:

- ลงทะเบียนใช้บัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา
- สมัครรับจดหมายข่าว หรือสื่อให้ข้อมูลหรือสื่อด้านการตลาดอื่น ๆ
- เข้าร่วมการจัดงาน การจัดประชุม หรือการฝึกอบรม รวมถึงการฝึกอบรมด้านสัตยกรรม และการสาธิตผลิตภัณฑ์และบริการ
- ถามคำถามโดยติดต่อเรา
- สมัครเข้าทำงานกับเรา
- ได้ตอบกับเราในฐานะลูกค้า ผู้ใช้บริการ ชัฟฟลายเออร์ หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจ หรือพนักงานหรือตัวแทนของหุ้นส่วนทางธุรกิจ รวมถึงในกรณีที่ให้คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรือผู้ป่วยของคุณ
- ตอบแบบสำรวจหรือแบบสอบถามของเรา
- แจ้งข้อร้องเรียนกับเรา หรือกับลูกค้าของเราเกี่ยวกับเรา หรือ
- ชื่อ ใช้งาน หรือได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และตามที่อธิบายไว้ในประกาศฉบับนี้ (ยกเว้นในกรณีที่นโยบายหรือประกาศอื่น ๆ ของเรามีผลบังคับใช้ ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) ในบางสถานการณ์ หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลของคุณกับเรา คุณอาจไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างได้

ด้านล่างเป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับวิธีการที่เราอาจเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในปัจจุบันและในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เขตอำนาจศาลบางแห่งกำหนดให้เราต้องระบุหลักการพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งระบุไว้ที่ด้านล่าง แต่โปรดทราบว่า เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่ยอมรับหลักการพื้นฐานทางกฎหมายทั้งหมด

ผู้ใช้บริการออนไลน์และผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและสถานที่ตั้งของเรา

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา สถานที่ตั้งของเรา หรือเมื่อคุณส่งข้อความให้เราทั้งทางออนไลน์ (เช่น ทางอีเมล) หรือออฟไลน์ (เช่น จดหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร)

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล:	เราขอรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้จาก:	เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้	เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักการพื้นฐานทางกฎหมายต่อไปนี้	เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ:
<p><i>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลติดต่อ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ <p><i>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> อายุ เพศ สถานะการสมรส ความทุพพลภาพ วันเดือนปีเกิด <p><i>ข้อมูลทางภาพ เช่น</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ภาพนิ่ง วิดีโอ (รวมถึงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)) <p><i>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โพรโทคอล (IP) ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ 	<ul style="list-style-type: none"> จากคุณโดยตรง จากอุปกรณ์ของคุณ จากระบบรักษาความปลอดภัยของเรา (รวมถึง CCTV) 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้กับคุณ เพื่อตรวจจับหาเหตุการณ์ด้านกรรไกรความปลอดภัย เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างเหมาะสม เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีขึ้น เพื่อการใช้งานระยะสั้นชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการบริหาร สำหรับการตลาด การวิจัยและพัฒนาภายใน เพื่อการประกันคุณภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการจัดเตรียมหรือในการทำสัญญากับคุณ ในสถานการณ์ที่เราร้องขอและได้รับความยินยอมและสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย* 	<ul style="list-style-type: none"> Zimmer Biomet บริษัทในเครือของเรา บริษัทสาขาย่อยของเรา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หุ้นส่วนที่ช่วยเราในการจัดหาสินค้าหรือบริการ หรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา**

<ul style="list-style-type: none"> ● ประเภทอุปกรณ์ ● รหัส (ID) โฆษณาที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือ ID โฆษณาของ Android (AAID)) ● วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ● Uniform Resource Locators (ตัวระบุตำแหน่งแหล่งข้อมูล หรือ URL) (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนหน้าและหลังจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ● กิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่อ้างอิง ● ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน** ● ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ / ไม่ระบุตัวตน</p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ</p> <p>คือข้อมูลที่ลักษณะส่วนบุคคลของคุณ ได้ถูกลบออก โดยทำให้ไม่มีการระบุตัวตนของคุณ และข้อมูลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
<p>ผู้ป่วยและผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์</p> <p>เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณเป็นผู้ป่วยปัจจุบันหรือที่คาดหวังในอนาคตของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นลูกค้าของ Zimmer Biomet และ/หรือเมื่อคุณได้รับหรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ของ Zimmer Biomet (รวมถึงแอปพลิเคชันมือถือ หากเกี่ยวข้อง)</p>				

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล:	เราขอรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้จาก:	เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้	เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักการพื้นฐานทางกฎหมายต่อไปนี้	เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ:
<p><i>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลติดต่อ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ <p><i>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> อายุ เพศ สถานะการสมรส ความทุพพลภาพ วันเดือนปีเกิด <p><i>ข้อมูลทางภาพ เช่น</i></p> <ul style="list-style-type: none"> รูปภาพและวิดีโอของกิจกรรมการรักษา <p><i>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โพรโตคอล (IP) ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ ประเภทอุปกรณ์ รหัส (ID) โฆษณาที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือ ID โฆษณาของ Android (AAID)) วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> จากคุณ โดยตรง จากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ จากอุปกรณ์ของคุณ จากหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ เพื่อตรวจจับหาเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างเหมาะสม เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีขึ้น เพื่อการใช้งานระยะสั้นชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร เพื่อการประกันคุณภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ และเพื่อให้การรักษาและดูแลสุขภาพ ผลประโยชน์ของสาธารณะ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ในการจัดเตรียมหรือในการทำสัญญากับคุณ เพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ด้านการดูแลสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อยู่ในระดับสูง ในสถานการณ์ที่เราร้องขอและได้รับความยินยอม และสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย* 	<ul style="list-style-type: none"> Zimmer Biomet บริษัทในเครือของเรา บริษัทสาขาย่อยของเรา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ หุ้นส่วนที่ช่วยเราในการจัดหาสินค้าหรือบริการ หรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา**

<ul style="list-style-type: none"> ● Uniform Resource Locators (ตัวระบุตำแหน่งแหล่งข้อมูล หรือ URL) (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนหน้า และหลังจากออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ● กิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่อ้างอิง ● ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน** ● ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** <p>ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาของคุณ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● วันเดือนปีเกิด ● เพศ ● วันที่รักษา ● ประวัติข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลการรักษา ● การวัดผลจากการรายงานของผู้ป่วย (เช่น การตอบแบบสอบถามและแบบสำรวจ) ● เอ็กซ์เรย์ การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก และการสแกนทางการแพทย์ ● กิจกรรมของผู้ใช้ ● การเสร็จสิ้นการรักษาและรายละเอียดการใช้งาน ● การสื่อสารกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ รวมถึงไฟล์บันทึกเสียง และ/หรือวิดีโอจากเซสชันการรักษาทางไกล <p>ข้อมูลทางการเงินและการค้า เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือพิจารณา ● เอกสารเกี่ยวกับคำขอ ● ข้อมูลบันทึกด้านการบริการลูกค้า ● ประวัติข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน 				
---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> หมายเลขบัญชีทางการเงิน <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ / ไม่ระบุตัวตน ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ คือข้อมูลที่ลักษณะส่วนบุคคลของคุณ ได้ถูกลบออก โดยทำให้ไม่มีการระบุตัวตนของคุณ และข้อมูลดังกล่าว ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีก ต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
<p>ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ</p> <p>เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่คาดหวังในอนาคตของ Zimmer Biomet เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Zimmer Biomet หรือรักษาผู้ป่วย โดยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Zimmer Biomet รวมถึงพอร์ทัลออนไลน์ของ Zimmer Biomet</p>				
<p><u>ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล:</u></p>	<p><u>เราขอรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้จาก:</u></p>	<p><u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้</u></p>	<p><u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักการพื้นฐานทางกฎหมายต่อไปนี้</u></p>	<p><u>เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ:</u></p>
<p><u>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลติดต่อ เช่น:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ <p><u>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> อายุ เพศ สถานะการสมรส ความทุพพลภาพ วันเดือนปีเกิด 	<ul style="list-style-type: none"> จากคุณ โดยตรง จากอุปกรณ์ของคุณ จากหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา นายจ้างหรือหัวหน้าของคุณ ผู้ป่วยของคุณ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ เพื่อตรวจจับหาเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างเหมาะสม เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ดีขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ และเพื่อให้การรักษาและดูแลสุขภาพ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ด้านการดูแลสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อยู่ในระดับสูง เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผลประโยชน์ที่ขอด้วยกฎหมายของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ในการจัดเตรียมหรือในการทำสัญญากับคุณ เพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญ ในสถานการณ์ที่เราร้องขอและได้รับความยินยอม และสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย* 	<ul style="list-style-type: none"> Zimmer Biomet บริษัทในเครือของเรา บริษัทสาขาย่อยของเรา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ ผู้ป่วยของคุณ หุ้นส่วนที่ช่วยเราในการจัดหาสินค้าหรือบริการ หรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา**

<p><i>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โพรโทคอล (IP) • ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ • ประเภทอุปกรณ์ • รหัส (ID) โฆษณาที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือ ID โฆษณาของ Android (AAID)) • วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • Uniform Resource Locators (ตัวระบุตำแหน่งแหล่งข้อมูล หรือ URL) (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนหน้า และหลังจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • กิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่อ้างอิง • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายกัน** • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** <p><i>ข้อมูลทางการค้าและการเงิน เช่น</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือพิจารณา • เอกสารเกี่ยวกับคำขอ • ข้อมูลบันทึกด้านการบริการลูกค้า • ประวัติข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน • หมายเลขบัญชีทางการเงิน <p><i>ข้อมูลด้านอาชีพและการศึกษา เช่น</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่งงานหรือหน้าที่ • นายจ้าง 		<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อการใช้งานระยะสั้นชั่วคราว • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร • เพื่อการประกันคุณภาพ • สำหรับการตลาด การวิจัยและพัฒนาภายใน • เพื่อการประกันคุณภาพ • เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้กับคุณ 		
---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการแห่งชาติ • หมายเลขใบอนุญาตทางการแพทย์ของรัฐ • ทัศนคติการทำงาน • ประวัติข้อมูลการทำงาน • วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ • ประกาศนียบัตร • การฝึกอบรมพิเศษเฉพาะทาง • คำตอบที่ให้ไว้ในแบบสำรวจและแบบสอบถาม • ประวัติการลงทะเบียนเข้าร่วมการจัดการศึกษาแล ะอบรมของเรา <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ / ไม่ระบุตัวตน ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ คือข้อมูลที่ลักษณะส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออก โดยทำให้ไม่มีการระบุตัวตนของคุณ และข้อมูลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีก ต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
<p>ผู้สมัครเข้าทำงานและผู้สมัครเข้ารับการศึกษา</p> <p>เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณสมัครหรือเป็นผู้สมัครเข้าทำงานหรือเข้ารับการศึกษาที่ Zimmer Biomet</p>				
<p><u>ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล:</u></p>	<p><u>เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทนี้จาก:</u></p>	<p><u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้</u></p>	<p><u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักการพื้นฐานทางกฎหมายต่อไปนี้</u></p>	<p><u>เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ:</u></p>

<p>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลติดต่อ เช่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ <p>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> อายุ เพศ สถานะการสมรส ความทุพพลภาพ วันเดือนปีเกิด <p>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โพรโตคอล (IP) ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ ประเภทอุปกรณ์ รหัส (ID) โฆษณาที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือ ID โฆษณาของ Android (AAID)) วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา Uniform Resource Locators (ตัวระบุตำแหน่งแหล่งข้อมูล หรือ URL) (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนหน้า และหลังจากออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา กิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่อ้างอิง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวบรวมจากคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน** ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** 	<ul style="list-style-type: none"> จากคุณ โดยตรง นายจ้างหรือหัวหน้าของคุณ จากอุปกรณ์ของคุณ จากหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ เพื่อตรวจจับหาเหตุการณ์ด้านกรรไกรรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เพื่อการใช้งานระยะสั้นชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการบริหาร สำหรับการตลาด การวิจัยและพัฒนาภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ในการจัดเตรียมหรือในการทำสัญญากับคุณ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ในสถานการณ์ที่เราร้องขอและได้รับความยินยอม และสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย* 	<ul style="list-style-type: none"> Zimmer Biomet บริษัทในเครือของเรา บริษัทสาขาย่อยของเรา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หุ้นส่วนที่ช่วยเราในการจัดหาสินค้าหรือบริการ หรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา**
--	---	--	---	---

<p>ข้อมูลด้านอาชีพและการศึกษา เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่งงานหรือหน้าที่ • นายจ้าง • ทักษะการทำงาน • ประวัติข้อมูลการทำงาน • วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ • ประกาศนียบัตร • การฝึกอบรมพิเศษเฉพาะทาง • คำตอบที่ให้ไว้ในแบบสำรวจและแบบสอบถาม <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ / ไม่ระบุตัวตน</p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ</p> <p>คือข้อมูลที่ลักษณะส่วนบุคคลของคุณ ได้ถูกลบออก โดยทำให้ไม่มีการระบุตัวตนของคุณ และข้อมูลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
<p>หุ้นส่วนทางธุรกิจและพนักงาน ตัวแทน และผู้ทำสัญญารับเหมาของคน</p> <p>เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ ผู้จัดการจำหน่าย ผู้ค้าปลีก หรือผู้ให้บริการ</p>				
<p><u>ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล:</u></p>	<p><u>เราขอรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้จาก:</u></p>	<p><u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้</u></p>	<p><u>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักการพื้นฐานทางกฎหมายต่อไปนี้</u></p>	<p><u>เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ:</u></p>

<p>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลติดต่อ เช่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ <p>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> อายุ เพศ สถานะการสมรส ความทุพพลภาพ วันเดือนปีเกิด <p>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โพรโตคอล (IP) ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ ประเภทอุปกรณ์ รหัส (ID) โฆษณาที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือ ID โฆษณาของ Android (AAID)) วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา Uniform Resource Locators (ตัวระบุตำแหน่งแหล่งข้อมูล หรือ URL) (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนหน้า และหลังจากออกจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา กิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่อ้างอิง 	<ul style="list-style-type: none"> จากคุณ โดยตรง จากหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา นายจ้างหรือหัวหน้าของคุณ จากอุปกรณ์ของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ เพื่อตรวจจับหาเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย เพื่อการใช้งานระยะสั้นชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการบริหาร สำหรับการตลาด การวิจัยและพัฒนาภายใน เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้คุณ เพื่อสื่อสารกับคุณ เพื่อระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมายของเรา เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ และเพื่อให้การรักษาและดูแลสุขภาพ ผลประโยชน์ของสาธารณะ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย ในการจัดเตรียมหรือในการทำสัญญากับคุณ เพื่อปกป้องผลประโยชน์สำคัญ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของอุปกรณ์ด้านการดูแลสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้อยู่ในระดับสูง ในสถานการณ์ที่เราร้องขอและได้รับความยินยอม และสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย* 	<ul style="list-style-type: none"> Zimmer Biomet บริษัทในเครือของเรา บริษัทสาขาย่อยของเรา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพผู้ป่วย หุ้นส่วนที่ช่วยเราในการจัดหารักษาหรือบริการ หรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา**
--	---	--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน** • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** <p>ข้อมูลทางการค้าและการเงิน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือพิจารณา • เอกสารเกี่ยวกับคำขอ • ข้อมูลบันทึกด้านการบริการลูกค้า • ประวัติข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน • หมายเลขบัญชีทางการเงิน <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ / ไม่ระบุตัวตน</p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ</p> <p>คือข้อมูลที่ลักษณะส่วนบุคคลของคุณ ได้ถูกลบออก โดยทำให้ไม่มีการระบุตัวตนของคุณ และข้อมูลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
<p>ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์ของ Zimmer Biomet</p> <p>เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณเข้าร่วมการจัดงานด้านอาชีพและการศึกษาที่เราเป็นผู้จัดหรือให้การสนับสนุน</p>				
<p>ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผล:</p>	<p>เราขอรับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้จาก:</p>	<p>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้</p>	<p>เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้หลักการพื้นฐานทางกฎหมายต่อไปนี้</p>	<p>เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลนี้กับ:</p>
<p>ข้อมูลประจำตัวและข้อมูลติดต่อ เช่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ชื่อและนามสกุล • ที่อยู่อีเมล • ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ • หมายเลขโทรศัพท์ 	<ul style="list-style-type: none"> • จากคุณโดยตรง • นายจ้างหรือหัวหน้าของคุณ • จากอุปกรณ์ของคุณ 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อสื่อสารกับคุณ • เพื่อระบุและตรวจสอบขั้นต้นตัวตนของคุณ • เพื่อตรวจจับหาเหตุการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมายของเรา • ในการจัดเตรียมหรือในการทำสัญญากับคุณ • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> • Zimmer Biomet บริษัทในเครือของเรา • บริษัทสาขาย่อยของเรา และบริษัทที่เกี่ยวข้อง • ผู้เข้าร่วมงานอีเวนต์อื่น ๆ

<p>ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เช่น:</p> <ul style="list-style-type: none"> • อายุ • เพศ • สถานะการสมรส • ความทุพพลภาพ • วันเดือนปีเกิด <p>ข้อมูลทางเทคนิค เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ที่อยู่อินเทอร์เน็ต โพรโทคอล (IP) • ประเภทเบราว์เซอร์และภาษาของเบราว์เซอร์ • ประเภทอุปกรณ์ • รหัส (ID) โฆษณาที่เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ตัวระบุโฆษณาของ Apple (IDFA) หรือ ID โฆษณาของ Android (AAID)) • วันที่และเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • Uniform Resource Locators (ตัวระบุตำแหน่งแหล่งข้อมูล หรือ URL) (เช่น ที่อยู่เว็บไซต์) ที่เข้าชมก่อนหน้า และหลังจากผลิตภัณฑ์และบริการของเรา • กิจกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่อ้างอิง • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกัน** • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์**** <p>ข้อมูลด้านอาชีพและการศึกษา เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> • ตำแหน่งงานหรือหน้าที่ • นายจ้าง 	<ul style="list-style-type: none"> • จากหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา 	<ul style="list-style-type: none"> • เพื่อป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย • เพื่อการใช้งานระยะสั้นชั่วคราว • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหาร • สำหรับการตลาด การวิจัยและพัฒนาภายใน 	<ul style="list-style-type: none"> • ในสถานการณ์ที่เราร้องขอและได้รับความยินยอม และสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย* 	<ul style="list-style-type: none"> • หน้าที่ที่ช่วยเราในการจัดหาสินค้าหรือบริการ หรือช่วยเราปรับปรุงการตลาดหรือการบริหารของเรา**
---	--	---	--	---

<ul style="list-style-type: none"> ● ทักษะการทำงาน ● ประวัติข้อมูลการทำงาน ● วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ ● ประกาศนียบัตร ● การฝึกอบรมพิเศษเฉพาะทาง ● คำตอบที่ให้ไว้ในแบบสำรวจและแบบสอบถาม <p>ข้อมูลทางภาพ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ภาพนิ่ง ● วิดีโอ (รวมถึงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)) <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ / ไม่ระบุตัวตน</p> <p>ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ</p> <p>คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่วนบุคคลของคุณได้ถูกลบออกโดยทำให้ไม่มีการระบุตัวตนของคุณ และข้อมูลดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไปภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล***</p>				
--	--	--	--	--

*หลักการทางกฎหมายที่ Zimmer Biomet ใช้ภายใต้ระเบียบข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลโดยทั่วไป (General Data Protection Regulation หรือ “GDPR”) ของสหภาพยุโรปมีข้อมูลที่ระบุอยู่ในมาตรา 6 และ 9 รวมอยู่ด้วย โดยขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

**ในสถานการณ์ที่จำกัด ผู้รับอาจรวมถึง (1) ในกรณีของการจำหน่าย มอบหมาย หรือถ่ายโอนให้กับผู้ซื้อ ผู้ได้รับมอบหมาย หรือผู้ได้รับโอน และ (2) เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรืออื่น ๆ เมื่อได้รับอนุญาตตามประกาศฉบับนี้หรือกฎหมายที่กำหนด

***ในกรณีนี้รวมถึงในสหรัฐอเมริกา การลบข้อมูลระบุตัวตนออกจากข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบและเคลื่อนย้ายข้อมูลด้านการประกันสุขภาพ (Health Insurance Portability and Accountability Act หรือ HIPAA) ประมวลกฎหมายรัฐบาลกลาง 45 CFR § 164.514(b)(2) เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวได้รับพิจารณาว่าไม่ได้ระบุตัวตน

คุกกี้และเครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน

เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Zimmer Biomet เราอาจใช้ “คุกกี้” เว็บไซต์คอน และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อช่วยเราในการให้บริการแก่ผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น และช่วยเราในการประเมินและปรับปรุงเนื้อหาหรือการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ดีขึ้น คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก (รหัสตัวเลขเฉพาะ) ที่ส่งมาจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และจัดเก็บอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ขณะที่ผู้ใช้เรียกดูเว็บไซต์หรือใช้งานแอปพลิเคชัน คุกกี้ทำหน้าที่ต่าง ๆ จำนวนมาก เช่น ระบุหากิจกรรมก่อนหน้านี้เพื่อให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการได้เพลิดเพลินและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจดจกการตั้งค่าที่คุณใช้ (เช่น ตัวเลือกภาษา) และตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ

***ข้อมูลสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อาจจัดหาโดยคุณหรือเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ และ/หรือพิกัดทางภูมิศาสตร์ (เช่น ลองจิจูด ละติจูด เมือง รัฐ และ/หรือรหัสไปรษณีย์)

การใช้งานคุกกี้โดยทั่วไปมีดังนี้

- ระบุหาผู้ใช้ที่ได้เข้าสู่ระบบผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านซ้ำ
- เก็บรักษาข้อมูลการตั้งค่าของผู้ใช้เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการดู เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ต้องตั้งค่าซ้ำ
- เก็บรักษาข้อมูลเว็บเพจที่ผู้ร้องขอ เพื่อทำการปรับปรุงเนื้อหาและการเข้าใช้งานเว็บไซต์
- มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ
- เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้เมื่อเวลาผ่านไป และในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ขณะที่ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

เว็บไซต์คอน (หรือที่เรียกว่าแท็กอินเทอร์เนต แท็กพิกเซล และ GIF แบบใส) เป็นรหัสขนาดเล็กที่อาจมีการวางไว้ในเว็บไซต์ของเรา หรือผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่ช่วยให้เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์คอนไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ และมีการนำไปใช้เพื่อช่วยในการแสดงเนื้อหาให้กับผู้เข้าชม และเพื่อสร้างข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการเข้าชมและแนวโน้มของเว็บ

หากคุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วมหรือเพิกถอนความยินยอมในการใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็นและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อป้องกันการใช้คุกกี้จากเว็บไซต์ของ Zimmer Biomet รวมทั้ง เว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณอาจเข้าเยี่ยมชม (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ ดูที่ www.aboutcookies.org) หากคุณดำเนินการดังกล่าว คุณยังคงสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ Zimmer Biomet ได้ แต่บางส่วนของผลิตภัณฑ์และบริการอาจไม่ทำงานอย่างเหมาะสม หรืออาจทำงานได้ล่าช้า นอกจากนี้ คุณอาจสามารถเลือกไม่เข้าร่วม / เพิกถอนความยินยอมในการใช้คุกกี้ที่ไม่จำเป็นและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้โดยคลิกที่ปุ่ม “การตั้งค่า (Preferences)” ที่ด้านล่างของผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และ ไม่ปิดใช้งานคุกกี้ แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้ได้ ยกเว้นในกรณีที่ถูกกฎหมายไม่อนุญาต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ เว็บไซต์คอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกันของเรา โปรดดูที่ [ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ Zimmer Biomet](#)

ข้อมูลของเด็ก

Zimmer Biomet จะไม่เก็บรวบรวม รักษา เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ดังกล่าว

การรวมข้อมูล

เราอาจรวมข้อมูลที่เราก็ครวบรวม ไม่ว่าจะป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจได้รับมาจากบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

ฟีเจอร์อินเตอร์แอคทีฟในเว็บไซต์ของเรา

ตามขอบเขตในกรณีที่เรานำเสนอฟอรัมสาธารณะหรือฟอรัมกลุ่มใด ๆ ในผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เช่น ฟีดข่าว บล็อก บอร์ดข้อความ หรือเครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน (“Interactive Features”) โพสต์หรือข้อคิดเห็นที่คุณให้ไว้อาจเปิดเผยต่อสาธารณะและผู้อื่นอาจสามารถดูได้ คุณควรใช้ความระมัดระวังก่อนโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเอง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณรับทราบและเข้าใจว่า คุณไม่ได้รับการรับประกันความเป็นส่วนตัวหรือการเก็บรักษาความลับเนื้อหาที่คุณส่งไปยังฟีเจอร์อินเตอร์แอคทีฟผ่านผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว เราไม่มีภาระผูกพันในการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณโพสต์ในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่บังคับกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ลิงก์ที่เข้าเว็บไซต์อื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราอาจมีลิงก์ที่เข้าไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น ๆ ที่ Zimmer Biomet ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดำเนินการ เช่น เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย อย่างเช่น Facebook และ Twitter คุณควรตรวจสอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุม และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบาย ประกาศ หรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม

การปกป้องข้อมูล

ตามข้อกำหนดและกฎหมายที่บังคับ Zimmer Biomet ได้วางมาตรการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางการบริหาร ไว้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การใช้งานในทางที่ผิด การปรับเปลี่ยน การโจรกรรม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรม เราประเมินมาตรการป้องกันเหล่านี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยง

จากภัยคุกคามใหม่ในด้านการรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ เช่นเดียวกับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมด

สิทธิของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของเขตอำนาจศาลของคุณ คุณสามารถใช้สิทธิต่อไปนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดได้

- ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงภายใต้มาตรา 15 ของ GDPR)
- ขอให้เราแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงภายใต้มาตรา 16 และ 17 ของ GDPR)
- ขอให้เราจำกัดหรือบล็อกการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (รวมถึงภายใต้มาตรา 18, 21 และ 22 ของ GDPR)
- ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้อื่น โดยตรง เช่น สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล (รวมถึงภายใต้มาตรา 20 ของ GDPR) และ
- ให้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผล ในกรณีที่เรารับความยินยอมจากคุณก่อนหน้านี้ (รวมถึงภายใต้มาตรา 21 ของ GDPR)

ในการใช้สิทธิของคุณ Zimmer Biomet จะไม่กีดกันเลือกปฏิบัติกับคุณ

หากต้องการใช้สิทธิเหล่านี้ โปรดส่งคำขอ โดยใช้แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ส่งคำขอไปที่ privacy.nam@zimmerbiomet.com หรือโทรติดต่อที่หมายเลข 1-844-922-2721 สำหรับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูรายละเอียดติดต่อที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศของคุณได้ในภาคผนวก 1 ของประกาศฉบับนี้

โปรดทราบว่า เราอาจต้องการข้อมูลอื่น ๆ จากคุณหรือตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจของคุณเพิ่มเติม เพื่อทำตามคำขอของคุณ และอาจปฏิเสธคำขอของคุณ ในกรณีที่เราไม่สามารถยืนยันตัวตนหรือสถานะของคุณได้

หากคุณกังวลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งอีเมลถึงเรา หรือติดต่อเรา นอกจากนี้ คุณอาจมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรา ในการดำเนินการดังกล่าว โปรดติดต่อหน่วยงานคุ้มครอง

หากคุณมีข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งเราไม่ได้จัดการอย่างน่าพอใจ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระดับข้อพิพาทของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) ได้ที่ <https://feedback-form.truste.com/watchdog/request>

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

โปรดทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและประมวลผล อาจถูกถ่ายโอนและเก็บรักษาไว้ในสหรัฐฯ จังหวัด ประเทศของคุณ

หรือเขตอำนาจศาลอื่นที่กฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวอาจไม่มีอำนาจคุ้มครองเหมือนในสถานที่ตั้งของคุณ รวมถึงสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Zimmer Biomet

อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่ระบุไว้ในภาคผนวก 1 ซึ่งเป็นรายชื่อผู้ควบคุมข้อมูล Zimmer Biomet ได้วางมาตรการป้องกันตามข้อบังคับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยไม่คำนึงถึงมาตรฐานในประเทศที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไป กรณีนี้รวมถึงการเข้าร่วมทำข้อตกลงกับบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการ เพื่อกำหนดให้บุคคลที่สามดังกล่าวนำมามาตรฐานที่มีการปกป้องข้อมูลในระดับเดียวกันกับมาตรฐานที่เราใช้

แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของ Zimmer Biomet ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้สอดคล้องกับระบบกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวส่วนตัวข้ามพรมแดนของเอเปค (APEC Cross Border Privacy Rules System) ระบบ APEC CBPR ได้กำหนดกรอบการทำงานไว้สำหรับองค์กรต่างๆ เพื่อให้แน่ใจในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนระหว่างกลุ่มประเทศเศรษฐกิจที่เข้าร่วมเอเปค สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการทำงานของเอเปคได้ที่นี้: www.cbprs.org

[คลิกที่นี่](#) เพื่อดูสถานะการรับรอง/การยืนยันของเรา

หมายเหตุพิเศษสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น

หากคุณอยู่ในญี่ปุ่น ส่วนต่อไปนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณด้วย:

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

Zimmer Biomet อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณร่วมกับบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของ Zimmer Biomet Holdings, Inc. ตามที่ได้อธิบายไว้ที่นี่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจนำไปใช้ร่วมกัน: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน “การรวบรวมข้อมูล” ช่วงของผู้ใช้ร่วมกัน: Zimmer Biomet Holdings, Inc. และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (โปรดดูภาคผนวก 1 สำหรับชื่อเฉพาะของบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ)

วัตถุประสงค์การใช้งานของผู้ใช้ร่วม: วัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ใน “การรวบรวมข้อมูล” ฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: Zimmer Biomet Holdings, Inc. ี่

การได้มาซึ่งข้อมูลอ้างอิงส่วนบุคคล:

Zimmer Biomet อาจได้รับข้อมูลอ้างอิงส่วนบุคคล (เช่น ประวัติการเรียกดู ประวัติการซื้อ ประวัติการให้บริการ ระบบปฏิบัติการและข้อมูลอุปกรณ์อื่น ๆ รหัสลูกที่ ตัวระบุโฆษณา ที่อยู่ IP และตัวระบุออนไลน์อื่น ๆ) ที่ได้รับจากบริษัทอื่น เช่น บริษัทโฆษณา บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา เช่น บริษัท DMP ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zimmer Biomet ครอบครองอยู่แล้ว และใช้ข้อมูลอ้างอิงส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่อธิบายไว้ใน “การรวบรวมข้อมูล” ”

อีเมลการตลาดและอีเมลส่งเสริมการขาย

คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลการตลาดและอีเมลส่งเสริมการขายต่าง ๆ ได้ ในการดำเนินการดังกล่าว โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ websupport@zimmerbiomet.com หรือใช้กลไกสำหรับยกเลิกการสมัครที่มีอยู่ในอีเมลการตลาด หรือการสื่อสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โปรดทราบว่า หากคุณสามารถร้องขอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเปิดถอนความยินยอม อาจมีช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ล่วงเลยไป ก่อนที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนการกำหนดค่าที่คุณต้องการและมีการทำตามคำขอของคุณ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเท่าที่เรายังรักษาความสัมพันธ์กับคุณ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ หรือผู้ป่วยของคุณ และ/หรือตามเท่าที่เรายังนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับคุณ หรือลูกค้าของคุณที่ให้บริการกับคุณ ดังนั้นเราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกฎหมายหรือวัตถุประสงค์ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ

หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้ป่วยในสหรัฐอเมริกา

หากคุณเป็นผู้ป่วยสหรัฐฯ โปรดทราบว่าประกาศฉบับนี้จะต่างจากประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวจาก HIPAA ของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งอธิบายรายละเอียดวิธีที่ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพใช้และเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของคุณเกี่ยวกับสุขภาพของคุณที่ผู้ให้บริการเก็บรวบรวม ตลอดจนแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ที่มีผลบังคับใช้ Zimmer Biomet เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับในนามของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ ตามประกาศแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวจาก HIPAA ของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่มีการอัปเดตล่าสุด ตามที่ระบุด้านล่าง เราอาจอัปเดตประกาศฉบับนี้เป็นระยะ ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ดังนั้นคุณควรตรวจสอบทบทวนประกาศฉบับนี้เป็นระยะ ๆ การโต้ตอบกับเราอย่างต่อเนื่องของคุณ และ/หรือการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามประกาศฉบับนี้ ถือว่าคุณตกลงยอมรับประกาศฉบับนี้

การติดต่อเรา

หากคุณมีคำถาม รวมถึงวิธีเข้าถึงประกาศฉบับนี้ในรูปแบบอื่น หรือเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่อธิบายไว้ในหัวข้อ “การปกป้องข้อมูล” โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy.nam@zimmerbiomet.com หรือส่งจดหมายถึงเราที่ Zimmer Biomet, Attn: Global Privacy Officer, P.O. Box 708 1800, West Center Street, Warsaw, Indiana 46581-0708.

สำหรับรายละเอียดติดต่อเพิ่มเติมสำหรับประเทศของคุณ โปรดดูข้อมูลในภาคผนวก 1 ของประกาศฉบับนี้

ปรับปรุงเมื่อ: กันยายน 2023

ภาคผนวก 1 – รายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลและรายละเอียดติดต่อสำหรับคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล หรือในการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเทศ	ชื่อ	ที่อยู่	ที่อยู่อีเมล
ออสเตรเลีย	Zimmer Biomet Pty Ltd	Level 3, 12 Narabang Way, Belrose, NSW, 2085, Australia	privacy.apac@zimmerbiomet.com
ออสเตรีย	Zimmer Biomet Austria GmbH	ยูโรพลาซ่า, เลห์บัคกาสเซอร์ 13, 1120 เวียนนา, ออสเตรีย	privacy.emea@zimmerbiomet.com
เบลเยียม	Zimmer Biomet BV	Park Lane A, Culliganlaan 2A, 1831 Diegem, Belgium	privacy.emea@zimmerbiomet.com
บราซิล	WM World Medical Importacao e Exportacao Ltda.	Rua Do Rezende 189, Rio De Janeiro- RJ, 20230 -050 Brazil	privacy.nam@zimmerbiomet.com
บราซิล	Zimmer Biomet Brasil Ltda.	Rua Machado Bittencourt 361, 13º andar, Vila Clementino, CEP 04044-001 São Paulo, Brazil	privacy.nam@zimmerbiomet.com
แคนาดา	ORTHOSoft ULC	75 Rue Queen #3300, Montreal, QC QC H3C, Canada	privacy.nam@zimmerbiomet.com
แคนาดา	Zimmer Biomet Canada, Inc.	2323 Argentinia Road, Mississauga, ON L5N 5N3, Canada	privacy.nam@zimmerbiomet.com
ชิลี	Biomet Chile S.A.	Av. Santa Clara, 085, piso 7, Huechuraba, Santiago, Chile	privacy.nam@zimmerbiomet.com
จีน	Beijing Montagne Medical Device Co., Ltd.	Building #1, No. 21 Boxing 6th Road, Beijing Economic-Technological Development Area,	privacy.apac@zimmerbiomet.com

		Beijing, 100176, People's Republic of China	
จีน	Changzhou Biomet Medical Device Co. Ltd.	No. 235 Chuangxin Road, EPZ Xinbei District, Changzhou, China P.C., 213031, People's Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com
จีน	Shanghai Biomet Business Consulting Co., Ltd	Unit 02-03, 42/F, No. 580, West Nanjing Road, Shanghai, People's Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com
จีน	Zhejiang Biomet Medical Products Co. Ltd.	980, Shenli Road, Jinhua City, Zhejiang Province 321016, People's Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com
จีน	Zimmer (Shanghai) Medical International Trading Co.	1/F, 129 North Fute Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200131, People's Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com
จีน	Zimmer (Shanghai) Medical International Trading Co., Ltd Beijing Branch	Unit 03-05, 12/F, Tower A, Borui Building, No. 26 North Road, East 3rd Ring, Chao Yang District Beijing, People's Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com
โคลอมเบีย	Zimmer Biomet Colombia S.A.S	Cra 7 # 123-35 Torre 123 Piso 7, Bogota D.C., Colombia	privacy.nam@zimmerbiomet.com
คอสตาริกา	Zimmer Biomet Centroamérica SA	Oficentro Ejecutivo La Sabana Torre 7, piso 3, San José, Costa Rica	privacy.nam@zimmerbiomet.com

สาธารณรัฐเช็ก	Zimmer Czech, s.r.o.	Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Czech Republic	privacy.emea@zimmerbiomet.com
เดนมาร์ก	Zimmer Biomet Denmark ApS	Herstedvang 12, 2620 Albertslund, Denmark	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฟินแลนด์	Zimmer Biomet Finland Oy	Linnoitustie 2 A, 02600 Espoo, Finland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฝรั่งเศส	Biomet France Sàrl	Plateau de Lautagne, 26000 Valence, France	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฝรั่งเศส	MedTech SA	432 rue du Rajol, 34130 Maugey, France	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฝรั่งเศส	Zimmer Biomet France SAS	70, rue du Chanoît, 25600 Brognard, France	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฝรั่งเศส	Zimmer France Manufacturing	127 avenue René Jacot, 25460 Etupes, France	privacy.emea@zimmerbiomet.com
เยอรมนี	Biomet Deutschland GmbH	Gustav-Krone-Strasse 2, 14167 Berlin, Germany	dpo.germany@zimmerbiomet.com
เยอรมนี	Zimmer Biomet Deutschland GmbH	Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach, Germany	dpo.germany@zimmerbiomet.com
เยอรมนี	Zimmer International Logistics GmbH	Max-Immelmann-Allee 12, 79427 Eschbach, Germany	dpo.germany@zimmerbiomet.com

กรีซ	ZIMMER BIOMET HELLAS TRADING AND INDUSTRIAL SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME OF MEDICAL AND PHARMACEUTICAL GOODS	Parnithos 44, 14452 Metamorphosi, Greece	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ฮ่องกง	Zimmer Asia (HK) Limited	Unit 807-811, 8/F, Tins Enterprises Centre, 777 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong	privacy.apac@zimmerbiomet.com
อินเดีย	Zimmer India Pvt Ltd	Vanijya Kunj, Enkay Towers, Unit No 6, 6th Floor, Udyog Vihar, Phase V, Gurgaon – 122016, Haryana, India	privacy.apac@zimmerbiomet.com
ไอร์แลนด์	Zimmer Orthopedics Manufacturing Ltd.	Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ireland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
อิตาลี	Zimmer Biomet Italia S.r.l.	Via SAN BOVIO 3, 20090 SEGRATE (MI), Italy	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ญี่ปุ่น	Zimmer Biomet G.K.	11-1, Shibakoen 2-chome, Minato- ku, Tokyo, Japan	privacy.apac@zimmerbiomet.com
มาเลเซีย	Zimmer Medical (Malaysia) Sdn Bhd	Menara Symphony, 01-18, 18th Floor, No 5 Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia	privacy.apac@zimmerbiomet.com
เม็กซิโก	Biomet Mexico S.A. de C.V.	Avenida Periferico Sur #4829-401, Colonia Parques del Pedregal, Zip	privacy.nam@zimmerbiomet.com

		Code 14010, Delegacion Tlalpan, Mexico City, Mexico	
เม็กซิโก	Representaciones Zimmer Inc., S. de R.L. de C.V.	Periférico #4829, interior 403., Colonia Parque del Pedregal, Alcaldía de Tlalpan, Zip Code 14010, Mexico City, Mexico	privacy.nam@zimmerbiomet.com
เนเธอร์แลนด์	Biomet Global Supply Chain Center B.V.	Toermalijnring 600, 3361 LC Dordrecht, The Netherlands	privacy.emea@zimmerbiomet.com
เนเธอร์แลนด์	Zimmer Biomet Nederland B.V.	Toermalijnring 600, 3316LC Dordrecht, The Netherlands	privacy.emea@zimmerbiomet.com
นิวซีแลนด์	ETEX Corporation	Unit 7, 2 Barry Hogan Place, Riccarton, Christchurch 8041, New Zealand	privacy.apac@zimmerbiomet.com
นิวซีแลนด์	Zimmer Biomet New Zealand Company	C/-Russell McVeagh, Level 30, Vero Centre, 48 Shortland Street, Auckland, New Zealand	privacy.apac@zimmerbiomet.com
นอร์เวย์	Zimmer Biomet Norway AS	Luhrtoppen 2, 1470 LØRENSKOG, Norway	privacy.emea@zimmerbiomet.com
โปแลนด์	Zimmer Biomet Polska sp. z o.o.	Ul. Domaniewska 50 (Tulipan Hause) 02-672 Warszawa, Poland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
โปรตุเกส	Zimmer Biomet Portugal Unipessoal, Lda	Casal de Alfragide, Lote 1, Amadora, 2720-413 Portugal	privacy.emea@zimmerbiomet.com

ปวยร์โตรีโก	Biomet Orthopedics Puerto Rico, Inc.	Los Frailes Industrial Park, 484 Calle E, Guaynabo, PR 00969-3454, Puerto Rico	privacy.nam@zimmerbiomet.com
โรมาเนีย	Zimmer Biomet Romania S.R.L.	206D Calea 13 Septembrie, ROOM 3, 2ND FLOOR, Sector 5, Bucharest, Romania	privacy.emea@zimmerbiomet.com
รัสเซีย	Zimmer CIS Ltd.	Usachev st., 29-9, Moscow 119048, Russian Federation	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ซาอุดีอาระเบีย	Zimmer Biomet Asel AlArabia Ltd	7007 King Fahd Branch Road - Ar Rahmанийah Dist. Unit No 101 Riyadh 12341 - 4409 Kingdom of Saudi Arabia	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สิงคโปร์	Zimmer Pte Ltd	401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre #06-03, Singapore 149598	privacy.apac@zimmerbiomet.com
สโลวาเกีย	Zimmer Slovakia s.r.o.	Mostová 2, 811 02 Bratislava, Slovak Republic	privacy.emea@zimmerbiomet.com
แอฟริกาใต้	Zimmer Biomet South Africa (Pty) Ltd.	Meersig 1, Constantia Boulevard, Constation Kloof, 1710 Roodepoort, South Africa	privacy.emea@zimmerbiomet.com
เกาหลีใต้	Zimmer Biomet Korea Ltd.	4F/5F, Ilsin B/D, 98 Hannam-daero, Yongsan-gu, Seoul 04418, Korea	Jun.Park@zimmerbiomet.com
สเปน	Biomet Spain Orthopaedics, S.L.	Calle Islas Baleares 50, 46988 Fuente Del Jarro, Valencia, Spain	privacy.emea@zimmerbiomet.com

สเปน	Zimmer Biomet Spain SLU	Metalurgia 32-42, 08038 Barcelona, Spain	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สวีเดน	Zimmer Biomet Sweden AB	Industrivägen 4, 433 61 Sävedalen, Sweden	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สวิตเซอร์แลนด์	Zimmer GmbH	Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Switzerland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สวิตเซอร์แลนด์	Zimmer Surgical SA	chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Switzerland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สวิตเซอร์แลนด์	Zimmer Switzerland Manufacturing GmbH	Sulzerallee 8, 8404 Winterthur, Switzerland	privacy.emea@zimmerbiomet.com
ไต้หวัน	Zimmer Biomet Taiwan Co. Ltd.	7F, No. 35, Lane 11, Guangfu N. Road, Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan, People's Republic of China	privacy.apac@zimmerbiomet.com
ประเทศไทย	Zimmer Biomet (Thailand) Co., Ltd.	3, 2nd Floor Rajanakarn Building, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand	privacy.apac@zimmerbiomet.com
ตุรกี	Zimmer Tibbi Cihazlar Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi	Via Tower İs Merkezi, Yasam Caddesi, Nergis Sk. No: 7/40-41-42-43 Kat: 18 Söğütözü, Ankara, Turkey	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	Zimmer Gulf FZ-LLC.	Dubai Science Park (DSP) Towers – South – 8th Floor – Office No. 802S.	privacy.emea@zimmerbiomet.com

สหราชอาณาจักร	Biomet UK Healthcare Ltd	Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหราชอาณาจักร	Biomet UK Ltd	Waterton Industrial Estate, Bridgend, Mid Glamorgan, CF31 3XA, UK	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหราชอาณาจักร	Zimmer Biomet UK Ltd.	Courtyard, Lancaster Place, Marston Park, Swindon, SN3 4FP, United Kingdom	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหราชอาณาจักร	Zimmer Trustees Limited	Part Second Floor, Stella, Windmill Hill Business Park, Swindon, SN5 6NX, United Kingdom	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	A&E Advanced Closure Systems, LLC	5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 07727, United States	privacy.emea@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	A&E Medical Corp.	5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 07727, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Alto Development Corp.	5206 Asbury Road, Farmingdale, NJ 07727, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Biologics LLC	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Fair Lawn LLC	20-01 Pollitt Drive, Fair Lawn NJ 07410, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Inc.	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com

สหรัฐอเมริกา	Biomet International Inc.	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Leasing Inc.	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Manufacturing LLC	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Microfixation LLC	1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 32218-2480, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Orthopedics LLC	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Sports Medicine LLC	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet Trauma LLC	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Biomet US Reconstruction LLC	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Cayenne Medical, Inc.	16597 N. 2nd Street, #101, Scottsdale, AZ 85260, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	CD Diagnostics, Inc.	650 Naamans Road, Suite 100, Claymont, DE 19703, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	CD Laboratories, Inc.	650 Naamans Road, Suite 100, Claymont, DE 19703, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com

สหรัฐอเมริกา	Citra Labs LLC	55 Messino Drive, Braintree, MA 02184-6783, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Dornoch Medical Systems, Inc.	200 NW Parkway Drive, Riverside, MO 64150, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Embodly, Inc.	3516 Commerce Drive, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	ETEX Corporation	12th Floor, 675 Massachusetts Ave., Cambridge, MA 02139, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Interpore Cross International LLC	181 Technology Drive, Irvine, CA 92618, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Jase Medical, LLC	3516 Commerce Drive, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	LVB Acquisition Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Medical Compression Systems, Inc.	Suite 102, 2352 Main Street, Concord, MA 01742, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Medtech Surgical, Inc.	1520 Tradeport Drive, Jacksonville, FL 32218, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Orthopaedic Advantage LLC	56 East Bell Drive, Warsaw IN 46582, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	ReLign Corporation	655 Campbell Technology Parkway, #275, Campbell, CA 95008, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com

สหรัฐอเมริกา	Synvasive Technology, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	ZB EMEA US UK LLC	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	ZB Manufacturing, LLC	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Biomet Distribution LLC	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Caribe, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer CEP USA, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer CV, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Knee Creations, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Orthobiologics, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Production, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Southeast Florida, LLC	Suite 206, 3500 Beachwood Ct, Jacksonville, FL 32224, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com

สหรัฐอเมริกา	Zimmer Spine Next, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Surgical, Inc.	200 West Ohio Avenue, Dover, OH 44622, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc.	10 Pomeroy Road, Parsippany, NJ 07054, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer US, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com
สหรัฐอเมริกา	Zimmer, Inc.	345 East Main Street, Warsaw, IN 46580, United States	privacy.nam@zimmerbiomet.com